

ห้องรอง ปลัดกระทรวง
นพ.ธงชัย กิตติหัตถยากร
เลขรับ 4685
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 16:33

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ 4100
วันที่ 18-๕-๖4
เวลา 10:48

กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ 8859
วันที่ 18/5/64
เวลา 10.06 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 22210
วันที่ 18 พ.ค. 2564
เวลา 9.04 น.



ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๑๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ ๕๓๑
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓:๑๓ น.

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock)

๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๑๒/ว๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง ๑. คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับการนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพฤติการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศฯ ในกิจกรรมที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔ ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอแจ้งข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โดยขอให้ท่านโปรดแจ้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือกำกับ ทำการติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและให้มีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยหากมีกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือกำกับกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ขอให้รายงานผลดำเนินการ

ในระบบ...

ในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามวิธีการขั้นตอนในหนังสือที่อ้างถึง ๒. ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้องประการใด ให้ประสานนางสาวมนัสนันท์ จรัสจรรยาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยความสะดวกและกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๖๖๗๐๕๗๑ จักขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองอำนวยความสะดวกด้านการทุจริต
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๓๐
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓

๒) ๒๖๑๓/๓

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อโปรดพิจารณาในชั้นกรรมการ ป.ป.ท.
จะเป็นพระคุณ!

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายธงชัย กิริณีศักดิ์ยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

๓) ๒๖๑๓/๓ ถ้าเป็นเหตุ จิตทำแล้ว

-และ- ทั้งสองคน

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการรั่วไหลผิดปกติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพฤติมิชอบ การรั่วไหลผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการรั่วไหลผิดปกติ
๑	ทุจริตยักยอกเงิน ทรัพย์สินของราชการ	๑. นำเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่นำส่งคืนภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตามและระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามการคืนเงินยืมราชการ (การส่งเอกสารการจ่าย เงินเหลือจ่าย) หรือมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแต่ไม่มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. ไม่แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและไม่นำส่งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ๓. ดุดนํ้ามันในรถยนต์ของทางราชการไปขาย ๔. นำทรัพย์สินของทางราชการไปจำหน่าย
๒	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง
๓	การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะมีการโอนงบประมาณในลักษณะเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด
๔	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : พัสตุทั่วไป	๑. ซื้อราคาสูงเกินความจำเป็นหรือราคาท้องตลาด ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียก รับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ๓. มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีการตามระเบียบ ๔. ใช้วิธีการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๕. ไม่ทำการสืบราคาจากผู้ประกอบการโดยตรง ๖. ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้รับการคัดเลือก ๗. ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน ๘. กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๙. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาโดยไม่มีเหตุสมควร มีการตรวจรับก่อนส่งมอบของ ตรวจรับไม่ตรงตามที่กำหนด ๑๐. มีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อนการส่งของ
๕	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์	๑. จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด ไม่มีคุณภาพ ๒. พันธุ์พืชหรือสัตว์เป็นโรค อ่อนแอ ทำให้ภายหลังรับมอบไม่นานก็ตาย

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพหุติมิชอบ การร่ำรวยผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการร่ำรวยผิดปกติ
		๓. พืชหรือสัตว์ที่จัดซื้อเป็นคนละสายพันธ์กับที่กำหนด ๔. แจกพันธุ์พืชหรือสัตว์ไม่ครบถ้วน ๕. นำพันธุ์พืชหรือสัตว์ในโครงการไปขายหรือหาประโยชน์ ๖. ไม่มีการจัดซื้อพันธ์พืชจริง โดยนำกิ่งพันธ์เดิมมาเวียน ถ่ายรูปตรวจรับ
๖	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : จ้างแรงงาน	๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติเข้าร่วมโครงการ ๒. มีการนำรายชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือเป็นรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิต เด็ก ผู้ไร้ความสามารถ หรือบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ ๓. มีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมในหลายโครงการ ทั้งที่ไม่มีการเข้าร่วมจริง ๔. ผู้รับจ้างไม่เคยมาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือจ้างบุคคล อื่นทำงานแทน แต่ลงชื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง ๕. เรียก รับผลประโยชน์แยกกับการพิจารณาให้เข้าร่วม โครงการ ๖. มีการหักหัวคิวค่าจ้าง โดยยึดสมุดบัญชีหรือบัตร ATM
๗	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : การก่อสร้าง โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง หนอง/บ่อน้ำ	๑. ประมาณราคากลางสูงเกินจริง ๒. ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ วัสดุวัสดุก่อสร้างไม่ตรงตาม BOQ วัสดุไม่มีมาตรฐาน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง หรือเป็น ผู้รับเหมางานในโครงการที่ตนรับผิดชอบ ๔. เรียกรับเงินเพิ่มเติมจากเจ้าของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ ๕. ขุดบ่อไม่ได้ขนาด ความลึกตามที่กำหนด หรือนำบ่อเก่า ที่มีการขุดไว้แต่เดิมนำมาใช้ทำเรื่องเบิกเงินในโครงการ
๘	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : โครงการ ประเภทการจัดอบรม จัดประชุม	๑. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุมเท็จ โดยไม่มีการจัดจริง หรือจัดไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร ๒. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ได้เข้าอบรมจริง เข้าอบรม ไม่ครบถ้วน มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นในเวลาเดียวกัน ๓. ทำเอกสารเท็จหรือปลอมเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ๔. นำวัสดุ อุปกรณ์ที่ซื้อไว้แล้วในโครงการอื่น นำมาทำเรื่อง เบิกในโครงการ ๕. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตเอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ ในโครงการจริงหรือไม่ครบถ้วน แต่ทำเอกสารเบิกเท็จ ๖. เรียกรับประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเจ้าของ สถานที่จัดอบรม แยกกับการเลือกใช้สถานที่ ๗. ยักยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพหุติมิชอบ การร่ำรวยผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการร่ำรวยผิดปกติ
		๘. รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท็จ
๙	การทุจริตเกี่ยวกับการควบคุมงาน การตรวจ รับงานจ้าง	๑. ผู้ควบคุมงานไม่อยู่ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมงานเท็จ เนื่องจากมีการ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานรายเดียวกันในหลายสัญญา ในเวลา เดียวกัน ๒. กรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานในสภาพชำรุดบกพร่อง ตรวจรับงานโดยดูจากเอกสารเพียงอย่างเดียว รับมอบงาน ไม่ตรงตามรูปแบบรายการ
๑๐	ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มี เหตุอันควร หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งทำให้เกิดความ ไม่โปร่งใสและอาจนำไปสู่พฤติกรรมทุจริตประพหุติมิชอบได้
๑๑	ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ	ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มิคำขอ ซึ่งทำให้เกิดความ ไม่โปร่งใสและอาจนำไปสู่พฤติกรรมทุจริตประพหุติมิชอบได้

ข้อมูลสถิติประเภทเรื่องกล่าวหาหรือเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับ	ประเภทเรื่องที่ถูกกล่าวหา	จำนวนเรื่องที่ถูกกล่าวหา		
		ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑	ที่ดิน	๑๗๕	๑๗๓	๕๒
๒	การเกษตร	๕๖	๕๑	๑๙
๓	การชลประทานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๗๙	๖๔	๐
๔	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๙	๑๒๔	๖๓
๕	กระบวนการยุติธรรม	๕๒๓	๗๑๒	๒๑๘
๖	การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	๒๕๑	๒๗๙	๑๐๖
๗	การให้บริการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างพื้นฐาน	๖๔๓	๖๗๙	๓๖๐
๘	การคมนาคมและการขนส่ง	๘๑	๘๓	๓๔
๙	การปกครองท้องถิ่น	๔๕	๑๖	๐
๑๐	การปกครองลักษณะท้องที่	๕	๒	๐
๑๑	ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๑๐๖	๑๐๖	๕๒
๑๒	สาธารณสุขและการบริการด้านสุขภาพ	๖๘	๑๐๓	๔๔
๑๓	กิจการพลังงาน	๒๓	๒๒	๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: หนังสือแจ้งข้อมูลพาดพิงการณความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือแจ้งข้อมูลพาดพิงการณความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	